

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

15 ส.ค. 2561

Page :

6

No:

61261404

วอนม.44แก้วิกฤตอ้อย

● หวั่นปี61/62ราคาต่ำสุดรอบ10ปี

● 4องค์กรชาวไร่ชอก.อุทช่วยด่วน

4 องค์กรชาวไร่อ้อยเตรียมส่งหนังสือถึงกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อง
หามาตรการช่วยเหลือวิกฤตราคาก่อผลผลิตใหม่ปี 2561/62 ที่คาดว่าจะตกต่ำสุดรอบ 10 ปี
แถมกองทุนอ้อยฯถึงแตก หวังใช้ ม.44 กู้แบงก์ดูแล

นายณรายิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อย
แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ 4 องค์กรชาวไร่อ้อย
ที่ประกอบด้วยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหสมาคม
ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน
และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ได้หารือกันเพื่อเตรียม
ทำหนังสือส่งถึงกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้แก้ไขปัญหาวิกฤตราคาก่อผลผลิตปี 2561/62
ที่คาดว่าจะไม่เกิน 730 บาทต่อตัน ซึ่งถือเป็นราคาต่ำสุดในรอบ
10 ปี นับตั้งแต่ฤดูปี 2551/52

“ขณะนี้ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเฉลี่ยเหลือเพียง
11-12 เซนต์ต่อปอนด์เท่านั้น ทำให้ราคาอ้อยฤดูใหม่ที่จะเริ่ม

เปิดหีบช่วงต้นพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ตกต่ำอย่างมาก ถือเป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่รัฐจะต้องช่วยเหลือเพราะที่ผ่านมาสามารถชดเชย
กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ดูแลได้ แต่แนวโน้ม กท.ไม่มี
เงินเหลือพอที่จะบริหารจัดการได้” นายณรายิปกล่าว

นายณรายิปกล่าวว่า ที่ผ่านมา กท.สามารถกู้สถาบันการเงิน
เพื่อนำมาเพิ่มค่าอ้อยได้โดยมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ แต่
ขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านด้วยการลอยตัวราคาน้ำตาลใน
ประเทศ ตลอดจนการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ อาทิ การปรับแก้
กฎหมายน้ำตาลทราย เพื่อไม่ให้บรรษัทต้องร้องต่อองค์การการค้า
โลก (ดับเบิลยูทีโอ) กรณีมองว่าไทยอุดหนุนราคาอ้อย ทำให้
การขอ ครม.ให้กู้ภายใต้กฎหมายเดิมอาจขัดดับเบิลยูทีโอได้
ดังนั้น มาตรการระยะสั้นที่จะเสนอ คือ 1.การให้รัฐใช้ ม.44
แก้ปัญหาให้กองทุนกู้เงินจากธนาคารเพื่อเพิ่มราคาอ้อยให้คุ้ม
ต้นทุนการผลิต 2.ให้ภาครัฐสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในปัจจุบันการผลิต (ปุ๋ย ยา รวมทั้งการขนส่ง) เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตโดยไม่ขัดกับดับเบิลยูทีโอ

นอกจากนี้ 3.ให้มีการเจรจากับโรงงานน้ำตาลนำเงินจาก
ระบบที่มีส่วนต่างของรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายใน
ประเทศที่ส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลประมาณ 15,000 ล้าน
บาทต่อปี มาเพิ่มเป็นราคาอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย 100% 4.เจรจากับ
โรงงานน้ำตาลให้เพิ่มค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย 5.เพื่อความ
ยั่งยืนในอาชีพให้ ปตท.สร้างโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเป็น
แนวทางเลือกของอ้อยอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนระยะยาวให้
กำหนดรายได้ส่วนเพิ่มให้กับระบบจากการผลิตน้ำตาลชนิด
พิเศษและแบ่งปันให้เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการนำอ้อยไป
ทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กท. กล่าวว่า
มีแนวโน้มว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 2560/61 จะอยู่ที่เพียง 772
บาทต่อตัน จากที่ราคาอ้อยขั้นต้นกำหนดไว้ 880 บาทต่อตัน
ทำให้ กท.มีภาระประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท ต้องจ่ายเงินคืน
โรงงานตามระบบแบ่งปันผลผลิต 30% ทำให้ฐานะติดลบกว่า
5,000 ล้านบาท จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มราคา
อ้อยให้กับชาวไร่ได้เช่นที่ผ่านมา